

Phụ lục:

NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-TTr ngày /11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN		THỜI HẠN THỰC HIỆN
		CHỦ TRÌ	PHỐI HỢP	
1	Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.	Vụ TCCB	Trường Cán bộ QLNN và PTNT 1 và 2	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)
2	Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác tổ chức cán bộ, trong đó lồng ghép nội dung công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.	Vụ TCCB	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)
3	Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp VN và các Trường thuộc Bộ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.	Vụ TCCB	Học viện Nông nghiệp VN; các Trường thuộc Bộ	2019-2020 (thực hiện thường xuyên)
4	<ul style="list-style-type: none">- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong toàn Bộ.- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật.- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hằng năm.	Vụ Pháp chế	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

5	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, trang Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; - Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 	Văn phòng Bộ	Trung tâm Tin học và Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ.	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)
6	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, phòng ban trực thuộc có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng. - Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. - Cùng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. 	Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí nông nghiệp	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)
7	<p>Đề nghị Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính. - Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng. 	Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)

	- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân.			
8	- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; - Chủ trì, tham mưu cho Bộ tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.	Thanh tra Bộ	Vụ Pháp chế, Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ	2019-2021 (thực hiện thường xuyên)
9	Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ TCCB tham mưu cho Bộ lựa chọn 01 đơn vị thuộc Bộ để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu tại điểm a, mục 7, phần V của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và điểm b, mục 2 Công văn số 1487/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg).	Thanh tra Bộ	Vụ Pháp chế, Vụ TCCB	Quý 4/2019
10	Tổng hợp, đề xuất biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.	Thanh tra Bộ	Vụ Pháp chế, Vụ TCCB và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ	2021
11	Đăng tải Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ trên cổng thông tin điện tử.	Trung tâm Tin học và Thống kê	Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.	Ngay khi có Quyết định ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN